



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง	สื่อ
1. ยกระดับอาหารปลอดภัย ชุมชนพื้นที่สูงร่วมกินร้อย	ไทยรัฐ
2. 'ธรรมนัส' Kick off โฉนดฯ ให้เกษตรกรสร้างอาชีพ-รายได้	แนวหน้า
3. พ.ร.บ.การประมงใหม่ผ่านสภา พื้นที่แหล่งรายได้-สัตว์น้ำให้ยั่งยืน	มติชน
4. เตรียมขยายตลาดส้มโอไทยไปญี่ปุ่น	เดลินิวส์
5. 'อนุชา' ตัวแทนรัฐมอบที่ส.ป.ก.149แปลง	แนวหน้า
6. ดันสินค้าเกษตรขายออนไลน์	ไทยโพสต์
7. ประกาศแผนคุมคุณภาพทุเรียนส่งออกปจจุบัน	เดลินิวส์
8. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าท้าหยิ่งดิน: ยกระดับคุมเข้มทุเรียน	ไทยรัฐ
9. ชวนปลูกไผ่ผลิตตะเกียบส่งจีน	ไทยรัฐ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ฐ.ก.ส.จ่อเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ปี67	ข่าวสด
12. 'ลำตะคอง' แห่ง-สันดอนโผล่	ข่าวสด

นางรัชฎิศา บุญญมณีกุล รองเลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยถึงการติดตามประเมินผลโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 ได้กำหนดเป้าหมายเกษตรกรบนพื้นที่สูง 2,700 ราย พบว่า มีเกษตรกรที่ได้รับการยกระดับในการผลิตและได้รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย มีจำนวน 3,722 ราย หรือ ร้อยละ 137.85

ยกระดับอาหารปลอดภัย ชุมชนพื้นที่สูงร่วมเกินร้อย



และจากการติดตามผลโครงการตัวอย่างของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี พบว่าเกษตรกรในชุมชนมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรเฉลี่ย 30 ปี หลังจากเข้าร่วมโครงการในปี 2566 ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สทพส.) เข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในชุมชนเกี่ยวกับการใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงเพื่อลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรมีการนำความรู้



จำหน่ายได้ในราคาสูงกว่าตลาดทั่วไปรวมทั้งการจำหน่ายผลผลิตต้องใช้ใบรับรองด้วย
รองเลขาธิการ สศก. เผยอีกว่า นอกจากการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในชุมชนแล้ว สทพส. ยังช่วยในการประสาน จัดทำข้อตกลงระหว่างเกษตรกร ในชุมชนกับบริษัทเอกชนให้เข้ามารับซื้อ โดยให้มีการทำสัญญาประกันราคารับซื้อผลผลิตระหว่างบริษัทเอกชนกับเกษตรกรในชุมชน เพื่อให้เกษตรกรได้รับรายได้

ดังกล่าวไปใช้ในการเพาะปลูกพืชของตนเอง ส่งผลให้สามารถช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชไม่ให้เข้ามาทำลายผลผลิตของเกษตรกรลดการใช้สารเคมีทำให้ผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษตกค้างช่วยรักษาความชื้น และอุณหภูมิภายในโรงเรือน อีกทั้งการปรับปรุงดิน และการกำจัดวัชพืชก็สามารถทำได้สะดวก
เกษตรกรในชุมชนห้วยเขย่งทุขราย ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย (ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์) ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทพืชผัก เช่น ผักกาดขาว ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักชี และผักกาดหอม ทั้งนี้ เกษตรกรทุกรายยังมีความต้องการต่ออายุใบรับรองฯ (ใบรับรองฯ มีอายุ 2 ปี) เนื่องจากเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ผลผลิตสามารถ



ที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้าเกษตรซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าตลาดทั่วไป และยังมีจำหน่ายผลผลิตบางส่วนให้กับผู้บริโภคภายในชุมชนอีกด้วย ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยรายละ 554,457 บาทต่อปี สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ

497,407 บาทต่อปี มีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 57,050 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.46

“อย่างไรก็ตาม เกษตรกรในชุมชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ มีข้อจำกัดหลายประการในการเข้าร่วม โครงการหรือเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆจากภาครัฐ เช่น การขอรับรองมาตรฐานต่างๆในประเทศไทยเนื่องจากมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นบุคคล



ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น ดังนั้นการดำเนินโครงการในระยะต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ควรพิจารณาสนับสนุนมาตรฐานกลุ่มภายใต้การรวมตัวของเกษตรกรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ และเป็นมาตรฐานที่ภาคธุรกิจและการตลาดยอมรับและให้การรับรอง พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อรวบรวมผลผลิตให้มีปริมาณมากเพื่อการต่อรอง ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ผู้แทนรวบรวมผลผลิตเพื่อช่วยรักษาคุณภาพผลผลิตให้คงความสดใหม่ได้นานยิ่งขึ้น” นางธัญธิตา กล่าว.

ชาติชาย ศิริพัฒน์

'ธรรมนัส' Kick off โฉนดฯ ให้เกษตรกรสร้างอาชีพ-รายได้

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน “Kick off พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร โดยมี นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรฯ” นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัด แขกผู้มีเกียรติ และเกษตรกร เข้าร่วม ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังมีการ Kick off พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรฯ เป็นประธาน Kick off มอบโฉนดเพื่อการเกษตร ที่ จ.ชุมพร

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ส.ป.ก.ได้ขับเคลื่อนนโยบายโดยมีคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 30 เห็นชอบในการพิจารณาปรับปรุงเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีเกษตรกรที่เข้าคุณสมบัติการเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร 2.27 ล้านแปลง เนื้อที่ประมาณ 22 ล้านไร่ เกษตรกร 1.6 ล้านคน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร ส.ป.ก.จึงจัดพิธี Kick off การมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร พร้อมกันทั่วประเทศ 25,000 ฉบับ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ตามที่รัฐบาลได้ให้สัญญาไว้ เพื่อให้

พี่น้องเกษตรกรทุกคนได้ใช้ประโยชน์ สามารถนำเอกสารนี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบกิจการภาคการเกษตร ซึ่ง ส.ป.ก.จะดำเนินการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แล้วเสร็จทั่วประเทศ โดยเร็ว และพร้อมที่จะเป็นกองทัพที่จะอุดหนุนทุกท่านให้อยู่ได้ อยู่ดี มีความสุขในเขตปฏิรูปที่ดินตลอดไป

ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรทั้งจากระบบออนไลน์ และออฟไลน์ ปัจจุบันมีเกษตรกรยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดรวมทั้งสิ้น 227,152 แปลง หลังจากนั้นได้มอบหมายให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรฯ และ ส.ป.ก.ในการดำเนินงานเพิ่มศักยภาพมูลค่าโฉนดเพื่อการเกษตร ทั้ง ส.ป.ก. และหน้าที่ของผู้ที่ได้รับที่ดินไป ตลอดจนเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรต่อไป

สำหรับการยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เปิดรับแจ้งความประสงค์พร้อมกันทั่วประเทศ 3 ช่องทาง ได้แก่ ส.ป.ก.ทุกจังหวัด ศูนย์บริการประชาชน (Mobile Unit) และระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ส.ป.ก. (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2567) มีผู้ยื่นความประสงค์ 227,152 แปลง ออกโฉนดไปแล้ว 33,663 แปลง คิดเป็น 275,100 ไร่ เกษตรกร 29,006 ราย

พ.ร.บ.การประมงใหม่ผ่านสภา ฟันแหล่งรายได้-สัตว์น้ำให้ยั่งยืน

นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ตามที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 20 (สมัยวิสามัญประจำปี ครั้งที่ 2) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 กรณี “ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 พ.ศ. ...” ผลปรากฏว่าที่ประชุมสภา ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ลงคะแนนเสียง มีมติเป็นเอกฉันท์ 416 เสียง “รับหลักการ” ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 พ.ศ. ... ทั้ง 8 ร่าง โดยที่ประชุมสภามีมติแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ จำนวน 37 คน เพื่อพิจารณาร่าง กำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 15 วัน โดยให้ถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา

นายบัญชา กล่าว ว่า เชื่อมั่นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวประมงได้ ปรับปรุงบทกำหนดโทษให้สอดคล้องกับความร้ายแรงของการกระทำความผิด ส่งเสริมผู้ประกอบการประมงตลอดสายการผลิตของประเทศ ควบคู่กับการรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืน เพื่อเป็นแหล่งอาหารของโลกและการเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

เตรียมขยายตลาดส้มโอไทยไปญี่ปุ่น

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังหารือกับ นายฮาจิการะ อิเดอิ รองอธิบดีกรมการส่งออกและความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น ว่า สำหรับความร่วมมือด้านวิชาการ ฝ่ายไทยได้ขอให้ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการเสริมสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์นมและการตรวจสอบย้อนกลับ โครงการความร่วมมือด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์นมและการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยเทคโนโลยี รวมทั้งความร่วมมือด้านการพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกร

สำหรับความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร ทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนสถานะของการเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกัน อาทิ ส้มโอสายพันธุ์ต่าง ๆ จากประเทศไทย โดยเห็นควรให้มีการหารือกันต่อไปในการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมฯ และการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-

Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) ครั้งที่ 14 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวในปีนี้ พร้อมทั้งเชิญฝ่ายญี่ปุ่นเข้าร่วมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569 ต่อไป

สำหรับการส่งออกสินค้าเกษตร ประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรอันดับที่ 2 ของไทย โดยมีสัดส่วนการส่งออกไปญี่ปุ่นร้อยละ 10.07 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปโลก โดยในปี 2564 ไทยส่งออกไปญี่ปุ่นเป็นมูลค่า 146,717 ล้านบาท และในปี 2565 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 170,235 ล้านบาท ในส่วนของสินค้าที่ส่งออก 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. ไม้ซุงแปรรูป 2. ข้าวเหนียวและเครื่องในที่บริโภคได้ของไก่ชนิดแกลดส์โดเมสติกส์ แซ่แซ็ง 3. อาหารสุนัขหรือแมวสำหรับขายปลีก 4. ปลาทูน่า ปลาสดปิ้ง และปลาโบนิโต แปรรูป 5. ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค.

'อนุชา' ตัวแทนรัฐมอบที่ส.ป.ก.149แปลง

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีและ สหกรณ์ มอบโฉนดเพื่อการเกษตร ภายใต้งาน “Kick off มอบโฉนดเพื่อการเกษตร โดยนายอนุชา กล่าวว่า ได้เร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน มีชีวิตที่มั่นคง พิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ นำมาพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว ซึ่งตั้งเป้าหมายและนำมาขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดจนยังมีแนวทางในการขับเคลื่อนเรื่องการทำโฉนดต้นไม้ในเขต ส.ป.ก.

ซึ่งเป็นการออกเอกสารสิทธิ สำหรับ ต้นไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ต้นยางพารา ที่ปลูกบนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ เป็นต้น “ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ที่ได้รับมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำไปต่อยอดในการเข้าถึงโอกาส ในการให้บริการของภาครัฐ เป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้พี่น้องเกษตรกรได้มีทางเลือกในการพัฒนาที่ดิน พัฒนาอาชีพของตนเอง และสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” นายอนุชา กล่าว

สำหรับ จ.ชุมพร มีเกษตรกรที่ได้รับมอบโฉนดเพื่อการเกษตร 129 ราย

149 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,340 ไร่ 2 งาน 7 ตารางวา โดยมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 668,300 ไร่ เป็นพื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 515,907 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัด 8 อำเภอ 47 ตำบล โดยดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 32,569 ราย 44,136 แปลง เนื้อที่ประมาณ 503,485 ไร่ ซึ่งปีงบประมาณ 2567 ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร สิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร 6,182 แปลง เนื้อที่ประมาณ 76,710 ไร่



ประกาศแผนคุณภาพทุเรียนส่งออกไปจีน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยหลังประชุมหารือเตรียมความพร้อมการส่งออกทุเรียนไปจีนของภาคตะวันออกฤดูกาลส่งออกปี พ.ศ. 2567 ว่า ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย ส่วนโรงคัดบรรจุ การส่งออก การขนส่ง การตลาด การแปรรูป และการเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการ ที่มีกรมวิชาการเกษตรของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในแต่ละขั้นตอนเชื่อมโยงกัน ภายใต้ “จันทบุรีโมเดล” พร้อมขยายผลไปทุกภูมิภาคที่ผลิตทุเรียนส่งออกทั่วประเทศ ทำให้มั่นใจได้ว่าการส่งออกทุเรียนไทยไปจีนในปี พ.ศ. 2567 จะยังคงสดใส ถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับการแข่งขันจากประเทศคู่แข่งในตลาดจีนก็ตาม



สำหรับแผนปฏิบัติการจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการกำหนดทิศทางในการทำงาน การควบคุมคุณภาพทุเรียนส่งออกไปจีนตลอดทั้ง Supply chain กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลทั้งการขึ้นทะเบียนสวน GAP การขึ้นทะเบียน โรงคัดบรรจุ GMP-DOA การตรวจวิเคราะห์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนตาม มกษ.3-2567 การตรวจสอบศัตรูพืชและการปฏิบัติตามพิธีสารไทย-จีน ณ โรงคัดบรรจุ การออกไปรับรองสุขอนามัยพืช (PC) โดยด่านตรวจพืช รวมถึงประสานแก้ไขปัญหาในการส่งออกต่างๆ โดยในฤดูกาลส่งออกทุเรียนภาคตะวันออกปี 2567 นี้

กรมวิชาการเกษตรได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ สวพ.6 และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีกว่า 180 คน

สลับเปลี่ยนหมุนเวียนทำหน้าที่ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลส่งออก และได้ให้ด่านตรวจพืชเพิ่มผู้จัดการเขตพื้นที่ทุเรียนจากเดิม 6 คน เป็น 9 คน เพื่อให้ครอบคลุมไปยังพื้นที่ผลิตทุเรียนในจังหวัดอุดรธานี ศรีสะเกษ กาญจนบุรี และยะลา และเพิ่มกำลังนายตรวจพืชจากเดิม 44 คน เป็น 60 คน พร้อมให้บริการอำนวยความสะดวกในการส่งออกแก่ผู้ประกอบการ

ขณะนี้สำนักงานศุลกากรของจีน (GACC) ขึ้นทะเบียนสวนทุเรียน GAP จำนวน 76,948 สวน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.พ. 67) ในจำนวนนี้อยู่ในภาคตะวันออก จำนวน 30,809 สวน และโรงคัดบรรจุ GMP-DOA จำนวน 1,926 แห่ง อยู่ในภาคตะวันออก จำนวน 876 แห่ง เฉพาะในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 801 แห่ง จึงมั่นใจได้ว่าจำนวนใบรับรอง GAP ทุเรียนมีอย่างเพียงพอแน่นอน และกรมวิชาการเกษตรจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดหากพบการสวมสิทธิ์ใบรับรอง GAP หรือการให้เข้าโรงคัดบรรจุพร้อมกับใบรับรอง “GMP-DOA” สำหรับสถิติการส่งออกทุเรียนส่งออกไปจีนในปี 2566 ที่ผ่านมามีไทยส่งออกทุเรียนไปจีนทั้งหมด 57,000 ตู้/ชิปเมนต์ ปริมาณสูงถึง 945,900 ตัน มูลค่า 120,469.34 ล้านบาท โดยส่งออกทางรถยนต์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.90 รองลงมาคือทางเรือ ร้อยละ 31.72 ทางอากาศ ร้อยละ 3.21 และทางรถไฟ ร้อยละ 1.17 ส่งออกจากประเทศไทยจากด่านนครพนมมากที่สุด รองลงมา คือ ด่านเชียงของ และด่านท่าเรือแหลมฉบัง.



ยกระดับคุณภาพทุเรียน

ปีนี้ทุเรียนภาคตะวันออก มีเนื้อที่ให้ผล 424,729 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 34,552 ไร่ คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 823,989 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 46,984 ตัน ผลผลิตจะออกสู่ตลาด มี.ค.-ส.ค.

เพื่อยกระดับควบคุมคุณภาพของทุเรียน ที่ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพและการสวมสิทธิ์ใช้ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ของเกษตรกรเพื่อการส่งออกทุเรียนของประเทศไทย ได้กำหนดแนวทาง ดังนี้

1.ควบคุมคุณภาพสวน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรตัด การซื้อขายทุเรียน จะกำหนดจุดบริการตรวจก่อนตัด กำหนดแผนการ



ตรวจรายแปลง เกษตรกรและนักตัดทุเรียนต้องเก็บตัวอย่างทุเรียนในสวนไปตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งก่อนตัดอย่างน้อย 3 วัน จุดตรวจต้องออกหนังสือรับรองให้เกษตรกร ดังต้อง

สื่อสารกับเกษตรกรและมือตัดทุเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด แฉงรับซื้อทุเรียนในตลาดค้าส่ง ต้องขอหนังสือรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่มาตรวจแฉง

2.ขึ้นทะเบียนนักตัดนักตัดทุเรียน โดยบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่จัดทำระบบนักตัดนักตัด เพื่อให้มีฐานข้อมูลในการตรวจสอบ และสามารถนำไปใช้ได้ทั่วประเทศ

3.ควบคุมคุณภาพผลผลิตตลาดส่งออก จะมีชุดปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพทุเรียน สวพ.6 กรมวิชาการเกษตร ตรวจหนังสือรับรองผลการตรวจจากสวน และออกใบสรุปผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน ณ โรงคัดบรรจุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช ตรวจสอบก่อนปิดตู้ส่งออก

ก่อนวันประกาศเก็บเกี่ยวทุเรียนจะตรวจทุกซิปเมนต์ที่ส่งออก หลังประกาศวันเก็บเกี่ยวทุเรียน จะทำการแบ่งเกรดสี โรงคัดบรรจุ โดยใช้วิธีการสุ่มตรวจ และตรวจเข้มข้น

4.การควบคุมคุณภาพผลผลิตตลาดในประเทศ (ค้าส่ง-ค้าปลีก) แต่งตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน กำกับดูแลให้เกษตรกร ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก จัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในประเทศ

5.ส่งเสริมเกษตรกรให้รวมกลุ่มแล้วสนับสนุนให้รับรอง GAP แบบกลุ่มเพื่อเตรียมการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับตลาดส่งออกในอนาคต.

ส-เล-๓

ชวนปลูกไผ่ผลิตตะเกียบส่งจีน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย (ทีทีอาร์) เปิดเผยหลังเป็นประธานเพื่อขับเคลื่อนไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ว่า ร.อ.ธรรมนัดพรคนธ์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ส่งเสริมการปลูกไผ่เพื่อรองรับความต้องการในจีน หลังที่รัฐบาลจีนประกาศส่งเสริมการใช้ไผ่ทดแทนการใช้พลาสติก เพื่อลดโลกร้อน โดยตลาดไผ่ในจีนคาดว่าจะปี 68 จะมีมูลค่า 700,000 ล้านดอลลาร์ และปี 78 จะเติบโต 1 ล้านล้านหยวน

ทั้งนี้ การส่งเสริมให้ปลูกไผ่จะดำเนินการภายใต้โครงการ “ไผ่กล้า ธรรม” นำร่อง 10 ชุมชน ดำเนินการส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกจนถึงส่งออกและขายผลผลิตได้ โครงการระยะเริ่มแรกตั้งเป้าไว้ที่ 10,000 ไร่ ใน 10 ตำบล จะสามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรตำบลละ 80 ล้านบาท จากการศึกษาหากเกษตรกรขายผลผลิต อาทิ หน่อไม้ ในระดับต้นน้ำ จะทำให้มีกำไร 35,008 บาทต่อไร่

“ในระดับกลางน้ำจะส่งเสริมในการแปรรูป อาทิ ไผ่อัด ตะเกียบบรรจุภัณฑ์เส้นใย เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง และแท่งชิวมวอล เป็นต้น ในขั้นตอนการแปรรูปจะมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจให้เกษตรกร ส่วนปลายน้ำประเทศไทยจะได้พลังงานสะอาด สิ่งแวดล้อมดีขึ้น โดยแต่ละชุมชนที่มีการดำเนินโครงการจะมีโรงไฟฟ้าชุมชนไว้บริการพลังงานให้ชุมชน หรือหากเหลือก็ขายได้ และยังสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้อีกทางหนึ่ง”

สำหรับไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ มีการดำเนินงานโดยกระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานในรายละเอียดของพื้นที่ต้นแบบที่จะส่งเสริมการปลูกไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ภายใต้กรอบแนวคิดไม่ใช้งบประมาณรัฐบาล แต่เป็นรูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐบาล เอกชน และประชาชน (PPP model) โดยรัฐบาลสนับสนุนการปลูกไผ่ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนกิจการแปรรูปไผ่.



เกษตรวันนี้..... ● นายกะหล่ำปลี ได้รับแจ้งจาก “อนุชา นาคาศัย” รมช.เกษตรฯ ที่เดินทางไป ประชุมสมัชชาองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 37 ที่กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา..... ● ว่าศรีลังกาขอให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางเกษตร ประมง และปศุสัตว์ รวมถึงการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของศรีลังกาด้วย ซึ่งไทยพร้อมสนับสนุนด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางเกษตร ประมง และปศุสัตว์ รวมถึงการส่งเสริมให้เอกชนของไทยร่วมลงทุนด้านเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร และการแปรรูปสินค้าเกษตรในศรีลังกา..... ● นอกจากนี้เห็นควรรื้อฟื้นความร่วมมือด้านการเกษตร โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายหารือในรายละเอียด และเดินทางมาความร่วมมือภายหลังการลงนามFTA ไทย-ศรีลังกา อย่างเป็นทางการร่วมกันต่อไป..... ●

นายกะหล่ำปลี

ธ.ก.ส.จ่อเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ปี67

นายจักรชัย ศรีไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารมีแผนที่จะเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ตามแผนยุทธศาสตร์ปีบัญชี 2567 (ม.ย.67-มี.ค.68) ในการจัดทำแพลตฟอร์มซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นตัวกลางในการนำสินค้า หรือสินค้าแปรรูปทางการเกษตรขึ้นมาขายผ่านระบบออนไลน์ จะช่วยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้า และรายได้ของเกษตรกรให้มั่นคงมากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีข้อสงสัยว่า ธ.ก.ส.อาจจะยังไม่มีความเชี่ยวชาญหรือคล่องตัวในด้านการตลาดมากนัก แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางที่จะเข้าไปดำเนินการ โดยอาจเข้าไปร่วมทุนในมิติของระบบการแบ่งปันผลกำไรได้หรือไม่ โดยให้มีอาชีพเข้ามาดำเนินการ และธนาคารเข้าไปมีส่วนร่วมโดยการนำสินค้าเข้าไปขายในราคาต้นทุน และเอากำไรทั้งหมดส่งตรงไปยังเกษตรกร

“ธ.ก.ส.มีสินค้า A Product อยู่แล้ว จำนวนมหาศาล แต่ที่ผ่านมาคนอาจจะยังไม่รู้ว่า A Product คืออะไร ดังนั้น จากนี้ไปเราแต่งตัวใหม่และเอาสินค้าเหล่านั้นขึ้นไปขายบนแพลตฟอร์ม เพื่อให้คนที่กำลังซื้อสูงหรือคนทั้งประเทศรู้จักผลิตภัณฑ์ของ ธ.ก.ส. มากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องยอมรับว่าสินค้า A Product คุณภาพดี แต่หลายอย่างยังไม่ได้ทำให้ถูกรู้จักเป็นวงกว้าง ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะเวลาขายไม่ได้ขายเป็นล็อตใหญ่ กำลังการผลิตไม่แน่นอน ตารางการผลิตไม่แน่นอน เป็นเรื่องที่ ธ.ก.ส. จะต้องเข้าไปช่วยบริหารจัดการ โดยมองว่าพื้นที่ที่เสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ก็คาดว่าจะเริ่มดำเนินการแพลตฟอร์มซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ได้ภายในปีบัญชี 2567”

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ต้องเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้อุปโภคบริโภคความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าในเมือง ซึ่งส่วนใหญ่มีกำลังซื้อสูง ธนาคารมีเงินทุนที่พร้อมจะสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการแปรรูป และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรมากขึ้น

'ลำตะคอง'แห้ง-สันดอนโผล่

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. นายกิตติคุณ เสภาศิริภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน นครราชสีมา รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จ.นครราชสีมาว่า จากอิทธิพลของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในช่วงนี้ ประกอบกับปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน จ.นครราชสีมา มีอากาศร้อนจัดต่อเนื่องมาหลายวันแล้ว ในช่วงกลางวัน อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ 35-39 องศาเซลเซียส ส่งผลทำให้ความชื้นในอากาศมีน้อย ทำให้ไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ ซึ่งสภาพอากาศที่ร้อนต่อเนื่องนี้ ทำให้ปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำทั้ง 27 แห่งของจังหวัด ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำลำตะคอง สภาพน้ำปัจจุบัน เหลืออยู่ที่ 147.48 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 46.90% ของความจุทั้งหมด 314.49 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นน้ำใช้การได้ 124.76 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือแค่ 42.76% เท่านั้น ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองจึงส่งจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศในลำน้ำเท่านั้น งดจ่ายน้ำทำการเกษตร เพื่อสงวนน้ำเอาไว้ให้เพียงพอส่งจ่ายให้ 5 อำเภอผลิตประปาแจกจ่ายให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภค จนกว่าจะผ่านพ้นหน้าแล้งเข้าสู่ฤดูฝน

นายกิตติคุณกล่าวต่อว่า เมื่อตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของอ่างเก็บน้ำลำตะคองตอนนี้จะเห็นสันดอนดิน โผล่หลายจุด และเห็นสภาพถนนมีทรุดสภาพสายเก่า โผล่พื้นน้ำให้เห็นได้อย่างชัดเจน เดิมถนนมีทรุดภาพเส้นเดิมนี้ เป็นเส้นทางออกจากบ้านท่าออย อ.ปากช่อง จนไปถึงบ้านท่าสุบใหญ่ อ.สีคิ้ว มีระยะทางยาวกว่า 15 ก.ม.

ทั้งนี้อ่างเก็บน้ำลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่และถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวนครราชสีมาที่ทำหน้าที่แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ถึง 5 อำเภอประกอบด้วย อำเภอสีคิ้ว, อำเภอสูงเนิน, อำเภอขามทะเลสอ, อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ขณะนี้ไม่สามารถแจกจ่ายเพื่อการเกษตรได้อย่างสิ้นเชิง คงเหลือการระบายน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงระบบนิเวศและให้ประชาชนได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคในระบบประปาเท่านั้น ขณะนี้สำนักชลประทานที่ 8 แจ้งไปทางจังหวัดให้ประกาศให้เกษตรกรทุกพื้นที่โดยเฉพาะชาวนางดทำนาปรัง เนื่องจากปริมาณน้ำเก็บกักเหลือน้อย